

# บรรณาธิการแถลง

## EDITOR'S NOTE

วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ท่านถ้อยยืน นับได้ว่าเป็นวารสารฉบับแรกของปีที่ 2 ทางผู้จัดทำอดมีความรู้สึกปลาบปลื้มใจได้ที่ได้เห็นวารสารรอดพ้นจากปากเหยี่ยวปากกา อุปสรรคจากหนามต่าง ๆ ที่มอญมากมายตลอดปีแรกที่ได้พยายามจัดพิมพ์ขึ้น และผู้ที่ของ บรรณาธิการรู้สึกเป็นพระคุณอย่างยิ่งที่ได้แก้บรรดาท่านผู้อ่านทั้งหลายเอง ที่ได้ให้กำลังใจ ด้วยการส่งหนังสือมาบ้าง มาพบบอกกล่าวด้วยวาจาบ้าง ว่าท่านได้รับประโยชน์จากวารสาร นหรือมีความสนใจในประการอื่นๆ ความสนใจและความสนับสนุนที่ท่านทั้งหลายแสดงออกมาเองจึงความเป็นเครื่องเร้าใจให้คณะผู้จัดทำความกระตือรือร้นหมั่นปฏิบัติงานในการทวารสารออกมาให้ถึงมือท่านผู้อ่าน และในทางที่จะพยายามปรับปรุงตัวเองให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สัมพันธ์กับความอนุเคราะห์ของท่านผู้อ่าน

วารสารนี้เหมาะอนกบกิจกรรมอันเป็นจำนวนมากที่จะดำรงอยู่ได้หรือเจริญเติบโตขึ้น ได้ก็ด้วยความสนับสนุนของผู้อ่านหรือผู้สนับสนุนเป็นสำคัญ และในฐานะที่เป็นวารสารวิชาชีพ ที่มีการบอกไว้เป็นรายปี ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานที่สำคัญในขณะนี้วารสารก็คือ การที่จะต้องพยายามหาสมาชิกของวารสารให้ได้มากพอสมควรเพื่อจะให้วารสารดำรงอยู่ได้ ฉะนั้นหากท่านผู้อ่านจะเห็นว่าวารสารนี้มีความควรแก่การอุปถัมภ์แล้ว ก็ใคร่ขอความ กรุณาช่วยชักจูงให้บรรดาญาติมิตรและผู้สนใจได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของวารสารนี้ด้วย ภัยขมจะเป็นอุปการะแก่วารสารมาก

ในช่วงของปีที่ผ่านไปแล้ว ทางวารสารก็ได้จัดการปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดมา ดังที่ปรากฏแก่สายตาของท่านผู้อ่านเป็นที่แล้วทุกท่าน แต่ทางวารสารเองก็มิได้นิ่งนอนใจ คงคิดอ่านที่จะปรับปรุงวารสารนี้ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกตามแต่ความสามารถและโอกาส โดยที่ท่าน ผู้อ่านมีส่วนในการริเริ่มให้มีการปรับปรุงเป็นอย่างมากเสมอมา ทางกองบรรณาธิการจึง ใคร่ขอเชิญชวนให้ท่านผู้อ่านได้แสดงความคิดเห็น หรือจะเขียนบทความให้แก่วารสาร ทาง

กองบรรณาธิการก็จะรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ในฉบับที่ท่านถ้อยอนุกรมการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายแห่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงของต้นประจักษ์ ค่าง ๆ ให้มีลักษณะถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่นในส่วนที่เกี่ยวกับการแนะนำตัว ผู้เขียนในฉบับ ศาสตราจารย์นาธาน บี. บลุมเบอร์ก คณบดีคณะวารสารศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยมินนิโซตาได้ทักท้วงได้แจ้งว่าบรรดาเรื่องค่าง ๆ ที่จัดลงนันทานักเห็นว่าดีอยู่แล้ว แต่ที่ท่านไม่ทราบว่าผู้แต่งเป็นใคร ทั้งนี้เพราะการแนะนำตัวนั้นเฉพาะภาษาไทยเท่านั้น ในฉบับนี้จึงจัดทำคำแนะนำตัวผู้เขียนเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอีก ในการนทางกองบรรณาธิการก็คิดว่ามีของต้นประจักษ์ ค่าง ๆ หลายข้อสมมติผู้เขียนมักเป็นเจ้าของหรืออาจารย์ประจำของคณะเป็นผู้เขียน จึงเห็นว่าไม่ควรจะต้องแนะนำตัวทุกเล่มไป ในส่วนสารวิธานพันธักได้มีการปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้นและจะไม่เขียนแนะนำตัวด้วย เพราะได้อธิบายไว้ในส่วนนั้นอยู่แล้ว ดังนั้นทางวารสารจึงจะแนะนำตัวเฉพาะผู้เขียนบทความที่เป็นเรื่อง ๆ และผู้แนะนำหนังสือที่เป็นหน้าใหม่เท่านั้น

เพื่อให้วารสารมีลักษณะเป็นวารสารวิชาเพียงชน เพื่อสะดวกแก่การรวมเข้าเล่มและการทำดัชนีเมื่อสิ้นปี กองบรรณาธิการตั้งใจว่าจะพิมพ์วารสารเรียงหน้าไปทุกฉบับจนครบรอบหนึ่งปี ทั้งนี้คงจะได้เริ่มในฉบับที่ 2 ปีที่ 2 หวังว่าการเปลี่ยนแปลงนี้คงก่อให้เกิดความสะดวกแก่การค้นคว้ายิ่งขึ้น สำหรับเรื่องปกนทางกองบรรณาธิการมีความเห็นว่าเพื่อให้เป็นที่สังเกตเห็นได้ง่าย จึงดำริให้มีการเปลี่ยนลักษณะและสีของปกเล่มใหม่ทุกปี ถ้าหากว่าการเปลี่ยนแปลงสำหรับปีไม่เป็นที่ยอมรับท่านสามารถช่วยประการใดก็ได้ ก็ขอได้โปรดกรุณาอดใจรอไว้แก้ไขในปีต่อไป

ความปกตินั้น การเขียนชื่อหนังสือและข้อความบางตอนที่ต้องกรรณะในบทความทางวิชาการนั้น นิยมจัดพิมพ์ด้วยตัวเอน แต่โดยที่เครื่องพิมพ์ดีดไม่มีตัวเอน จึงจัดได้ไว้เป็นที่สังเกตเห็น ซึ่งทางวารสารก็ได้พยายามจัดทำตามหลักเกณฑ์นั้นอยู่เดิมมา แต่เนื่องด้วยเหตุขัดข้องบางประการในการจัดพิมพ์วารสารฉบับนี้ จึงให้จัดเล่มได้ชื่อหนังสือในฟุตโน้ตแทนตัวเอน จึงใคร่ขอเรียนมาเพื่อท่านผู้อ่านได้เข้าใจตามนด้วย

ในวารสารฉบับที่ท่านถ้อยอยู่นี้ ทางกองบรรณาธิการใคร่จะเรียนให้ทราบว่า เนื่องด้วยได้พยายามนำเรื่องใหม่ ๆ ที่น่าสนใจโดยเฉพาะเกี่ยวกับกรณีศึกษาพัฒนาการบริหารและการประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ทั้งได้จัดการรวมเรื่องทางการบริหารหลายแห่งหลายมุมหลายระดับมารวมกัน จึงทำให้การเตรียมต้นฉบับต้องล่าช้าไปบ้าง แต่หวังว่าท่านผู้อ่านคงจะได้รับความรู้ที่สนใจอย่างจุใจพอที่จะให้อภัยในความล่าช้าไปบ้าง

สวัสดิ์

บ.ก.

ท่านจะศึกษา PERSONNEL ADMINISTRATION ในประเทศไทย

โดยถูกต้องแน่นอนได้จากที่เดียว คือ

“วารสารข้าราชการ”

หนังสือรายเดือนของสำนักงาน ก.พ.

ค่าบำรุงรวมค่าส่งปีละ 32 บาท บอกรับพร้อมกับส่งเงินค่าบำรุงล่วงหน้าไปยัง  
“ผู้จัดการวารสารข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. ในพระบรมมหาราชวัง พระนคร”

โทรศัพท์ 22803

เนื่องจากความบกพร่องบางประการเกี่ยวกับการใช้ตัวย่อของคำว่า รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ซึ่งวารสารบางเล่มใช้ว่า “รปศ.ม.” นั้น ใคร่ขอชี้แจงว่า ที่ถูกต้องจะต้องย่อว่า “รป.ม.” ทางวารสารจึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้